



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โทร. ๓๘๖๓/

ที่ อว.๓/๓๐๓/ว๓/๓๖

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภานักงานแทน  
ตำแหน่งที่ว่างลง สายบริการ

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัย (ทั่วไป) แทนตำแหน่งที่ว่างลง สายบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง กำหนดให้วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ลานอนุประสงค์ สำนักงานอธิการบดี เป็นวันเวลา และสถานที่ ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ทั่วไป) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกตั้งกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ทั่วไป) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ทั่วไป) แทนตำแหน่งที่ว่างลงสายบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

ดร. วัลย์คำ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ประธานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักงาน



## ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ทั่วไป)  
แทนตำแหน่งที่ว่างลง

-----  
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ทั่วไป) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ทั่วไป) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูธร์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ทั่วไป)  
แทนตำแหน่งที่ว่างลง

พนักงานสายบริการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สังกัด
๑	นายธงชัย ต๊ะอ้อม	คณะวิทยาศาสตร์

Dr. วัชโรจน์